

TMเทรดวันนี้ลุ้น5บาท กำไรปี59จ่อพุ่ง54ล้าน

ไอพีโอน้องใหม่ “TM” ลงสนามเทรดวันนี้ ลุ้นราคาวิ่งทะยาน 5 บาท ยืนเหนือจ่อไอพีโอ 3 บาท ขานรับพื้นฐานแกร่ง “ซีโอ” กำไรดีรายได้ปีนี้ได้ 15% โบรกฯ ส่งงบปี 59 แจ่ม! คาดการณ์ทำกำไรพุ่งกระฉูด **อ่านต่อหน้า 28**
60% แต่ละ 54 ล้านบาท

TM

แหล่งข่าววงการตลาดทุน กล่าวว่า กรณีที่บริษัท เทคโนโลยีเซลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TM จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรกในวันนี้ (31 ส.ค. 59) ในกลุ่มสินค้า

อ่านต่อหน้า 29

TM

(ต่อจากหน้า 28)

อุปโภคบริโภคนั้น ราคาหุ้น TM มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นไปที่ระดับราคา 5 บาท ยืนเหนือราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ระดับราคา 3 บาทต่อหุ้นได้ เนื่องจากบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ธุรกิจมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคตตามแผนการขยายธุรกิจที่บริษัทวางไว้

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า TM เสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 240 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 840 ล้านบาท มีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ TM ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำเข้าโดยได้รับแต่งตั้งเป็น Exclusive Distributor จากผู้ผลิตจำนวน 26 ราย จาก 12 ประเทศ นอกจากนี้ TM ยังว่าจ้าง

ผู้ผลิตให้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท อาทิ TM Medipak, TM Stericap และ TM Tubing Pack ทั้งนี้ ผลิตรภัณฑ์ของบริษัทจะจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคลินิกทั่วประเทศ

โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่บริษัทจำหน่าย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด 2.กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล 3.กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด และ 4.กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจและเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป

ด้านนางสุนทรี จวรโงบลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TM เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันแรกจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน และราคาจะสามารถยืนเหนือราคาไอพีโอที่ราคา 3 บาทได้ เนื่องจากบริษัทมีรายได้ที่เติบโตต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 3 ปี อีกทั้งผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทตั้งเป้าจะมีรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% จากปี 2558 ที่มีรายได้รวม 510 ล้านบาท เนื่องจากมีความต้องการใช้สินค้าเครื่องมือแพทย์แบบสิ้นเปลืองอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนประมาณ 240 ล้านบาท บริษัทจะนำไปขยายกิจการ โดยมีแผนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายการจำหน่ายสินค้า และการเพิ่มการจำหน่ายสินค้าสำหรับการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ประมาณ 174 ล้านบาท ขณะที่บริษัทจะนำไปใช้สำหรับการ

ก่อสร้างอาคารและสำนักงานแห่งใหม่ และซื้อวัสดุสิ้นค้า ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร มูลค่า 50 ล้านบาท คาดใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี และจะนำเงินบางส่วนไปชำระคืนหนี้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 28 ล้านบาท ลดลง 16% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 34 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้นและมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้ 510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อน

ส่วนผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 12 ล้านบาท ลดลง 21% จากปีก่อนที่ทำได้ 16 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น โดยงวด 6 เดือนแรกบริษัทมีต้นทุนการขายจำนวน 158 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39 ล้านบาท เนื่องจากมีการอ่อนค่าของค่าเงินบาท จึงเป็นสาเหตุทำให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน

โดยบริษัทมีรายได้ในงวด 6 เดือนแรกจำนวน 269 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% เนื่องจากยอดขายสำหรับสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจและเครื่องมือผ่าตัดทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทเริ่มจำหน่ายสินค้าดังกล่าวตั้งแต่ไตรมาส 4/58 ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/59 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 5 ล้านบาท ลดลง 28% จากปีก่อนที่ทำได้ 7 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายจำนวน 133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% จากปีก่อนที่มีจำนวน 115 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลังขาย IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัวจวรโงบลบุตร ถือหุ้น 71.43% นายภมรพลเทพ ถือหุ้น 0.42% และนายพิชิตชินวิทยากุล ถือหุ้น 0.36% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 33.02 เท่าคำนวณจากผลประกอบการในรอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2558-30 มิถุนายน 2559)

ซึ่งเท่ากับ 25.44 ล้านบาท ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาท

ด้านนายเสกสรรค์ ชโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน TM เปิดเผยว่า มั่นใจราคาหุ้นของ TM ในวันซื้อขายวันแรกจะสามารถยืนเหนือราคาจองที่ 3 บาทได้ เนื่องจากที่ผ่านมา TM ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

โดยจะเห็นได้จากการที่เปิดให้จองซื้อหุ้น มีนักลงทุนจองซื้อหุ้นมากกว่า 3,000 ราย เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจมีความแข็งแกร่ง และองค์ประกอบของบริษัทที่มี

ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์แบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ อาทิ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงคลินิกต่างๆ ในประเทศ

ส่วนนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ประเมินราคามูลค่าพื้นฐานของ TM ปี 2560 อยู่ที่ 4.87 บาทต่อหุ้น ประเมินด้วยวิธี P/E Ratio อิง Prospective P/E ที่ 20 เท่า ซึ่งต่ำกว่า P/E ของตลาด mai เพราะใช้มุมมองเชิงอนุรักษ์นิยม เนื่องจากการอัตรากำไรของสินค้าใหม่ต่ำกว่าสินค้าเดิม และอาจมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นเพื่อขยายสินค้ากลุ่มที่ 4 ดังนั้นจึงทำให้คอยกตัดสินกำไร

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ในปี 2559 TM จะมีกำไร 54 ล้านบาท หรือเติบโต 60% และมีรายได้อยู่ที่ 600 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจและเครื่องมือผ่าตัดหัวใจไป ส่วนในปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้ 760 ล้านบาท เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากสินค้าสำหรับการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยจะสามารถทำกำไรสุทธิอยู่ที่ 68 ล้านบาท หรือเติบโต 27% ■